

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

สมัยสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิเชษฐ ก่อเกิด	ประธานสภา อบต.ปอน	พิเชษฐ ก่อเกิด	
๒	นายสมศักดิ์ เทพวงศ์	รองประธานสภา	สมศักดิ์ เทพวงศ์	
๓	นางแจ้ว หอมดอก	เลขานุการสภา	แจ้ว หอมดอก	
๔	นายณรงค์ พงษ์ด้วง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	ณรงค์ พงษ์ด้วง	
๕	นายเมือง อินปัญญา	สมาชิก อบต.หมู่ ๑	เมือง อินปัญญา	
๖	นายเพชร ฮังคำ	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	เพชร ฮังคำ	
๗	นางสาวนันทน์ลิน หอมดอก	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	นันทน์ลิน หอมดอก	
๘	นายบุญชุม วงศ์สุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	บุญชุม วงศ์สุวรรณ	
๙	นายเด็ด หอมดอก	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	เด็ด หอมดอก	
๑๐	นายบั้ง หอมดอก	สมาชิก อบต.หมู่ ๔	บั้ง หอมดอก	
๑๑	นายสีไท จิตอารี	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	สีไท จิตอารี	
๑๒	นายชุตินันท์ วันดี	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	ชุตินันท์ วันดี	
๑๓	นายสกล เกียรติมีแสง	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	สกล เกียรติมีแสง	
๑๔	นายสุจินต์ ท้าวคาม	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	สุจินต์ ท้าวคาม	
๑๕	นายจารึก ท้าวคาม	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	จารึก ท้าวคาม	

ผู้ลา -

ผู้ขาด-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอติศพัฒน์ เรศมณเทียร	นายก อบต.ปอน	อติศพัฒน์ เรศมณเทียร	
๒	นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่	ปลัด อบต.ปอน	สุภาณี ศรีใหญ่	
๓	นายสุกิจ เทพจันตา	นายช่างโยธา	สุกิจ เทพจันตา	
๔	นายสุพงศ์ ขะจาย	รองนายก อบต.ปอน	สุพงศ์ ขะจาย	
๕	นางสาวพิมพ์กานต์ ประังการ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	พิมพ์กานต์ ประังการ	
๖	นางสาวระเบียบ ไชยวิชู	ผอ.กองคลัง	ระเบียบ ไชยวิชู	
๗	นายวรจักษ์ กิตติวงศ์	รองปลัด อบต.ปอน	วรจักษ์ กิตติวงศ์	
๘	นายกฤษฎาภรณ์ นันตะปิน	ผอ.กองการศึกษา	กฤษฎาภรณ์ นันตะปิน	
๙	ส.อ.เอกพจน์ ทะกอง	นักวิเคราะห์ ฯ	เอกพจน์ ทะกอง	
๑๐	นางศุภาพร หนองแก้ว	นักวิชาการพัสดุ	ศุภาพร หนองแก้ว	
๑๑	นายสีปภาส พุทธิกุล	นักจัดการทั่วไป	สีปภาส พุทธิกุล	
๑๒	นางชนัญธิดา ดวงมณีรัตน์	นักวิชาการพัสดุ	ชนัญธิดา ดวงมณีรัตน์	
๑๓	นายถนัด บานเย็น	กำนันตำบลปอน	ถนัด บานเย็น	
๑๔	นายแสวง ท้าวคาม	ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมราช	แสวง ท้าวคาม	

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ เลขานุการสภา ฯ – เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ที่ ๑-๘ ตามหนังสือขอเชิญประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๕ เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงรายชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม ...” บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกหมู่ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เป็นลำดับต่อไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ๒ เรื่อง คือ

- ๑.๑ ขอขอบคุณสมาชิก สภา อบต.ปอน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้
- ๑.๒ ขอให้ทุกหมู่บ้านได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทำแนวกันไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่ง อบต.ปอนได้จัดทำโครงการ ฯ ไว้แล้ว แต่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินงานของแต่ละชุมชนจึงให้แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

๑.๓ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต. บ้านป่าเปือย เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และสภาเยาวชนตำบลปอน ร่วมประกวดทางเครื่องประกอบกรรมาคาร้องเพลง ผลการประกวดนายสกล เกียรติมีแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง และสภาเยาวชนตำบลปอน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง

๑.๔ ด้วยนางแจ้ว หอมดอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ มีความประสงค์จะลาออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และภาระในการดูแลหลาน จึงขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ เลขานุการสภาฯ - ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขเรื่องใดก็ขอเรียนเชิญ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานต่อไป
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน รับรองรายงาน ๑๔ เสียง , ไม่รับรอง ๐ เสียง , ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องสืบเนื่อง

- (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๔.๓ การส่งมอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๔.๔ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๓

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

๔.๖ การขอโอนงบประมาณงานบ้านงานครัว เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) ระดับ ๓-๕ จำนวน ๓ ตัว ของนักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล และนายช่างโยธา

๔.๗ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภาฯ - ข้อ ๔.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อที่ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมของปีถัดไป และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ...” ผมจึงขอให้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ – ผมเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ เป็นช่วงเวลาที่เคยกำหนดไว้ในปี ๒๕๖๒ เพราะสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี คือ ๔ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๕-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

และสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่าง วันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่นายสีไท เสนอมา
ที่ประชุม - มีมติ ๑๔ ต่อ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งตออกเสียง ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ๔ สมัยดังนี้

สมัยที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

และสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่าง วันที่ ๑- ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๒ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ “ข้อที่ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น ...”

ในปีที่ผ่านมา มีนายปั้ง หอมดอก และ นายจารึก ท้าวคามเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและในปี ๒๕๖๓ จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือไม่

นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต. ม.๗ – เรียนท่านประธานสภา อบต.ปอน ผมมีความเห็นว่าทั้งสองท่านสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี และวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกในปัจจุบันไม่สามารถคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนใด จึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ จึงเห็นควรให้ทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป

นายสีไท จิตอารี – ผมเห็นด้วยกับที่คุณสกล เสนอครับ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ผมขอมติที่ประชุม ในประเด็นที่ว่าให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการต่อไป ขอมติครับ

ที่ประชุม - มีมติ ๑๔ ต่อ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งตออกเสียง ให้นายปั้ง หอมดอก และนายจารึก ท้าวคาม ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ปอน ประจำปี ๒๕๖๓

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๓ การส่งมอบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ ปลัด อบต. - ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้ส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นน. ๐๙-๐๔-๕๔๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโปรงคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตั้ง ณ จุดพิกัด N ๒๑๖๐๑๕๗ E ๗๐๐๘๒๗ เป็นฝาย หินทิ้ง ซึ่งดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้พิจารณาอนุมัติให้ อบต.ปอน รับผิดชอบ เพื่อบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลปอนต่อไป

นายชุตินันท์ วันตะ ส.อบต.ม.๖ - ฝ่ายตัวนี้ทำให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้โดยสะดวก เนื่องจากสามารถป้องกันถนนจากการกัดเซาะของน้ำฝนได้ดี เห็นควรให้ อบต.รับผิดชอบ เพื่อบำรุงรักษาต่อไป

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้รับมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโปรงคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๔ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ๕ ปี เรียงเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สิบเอก เอกพจน์ ทะกอง - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอนได้ รับหนังสือจากกำนันตำบลปอน แจ้งให้ทราบว่า บ้านป่าเปื่อย หมู่ที่ ๗ และบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ได้มีการประชาคมหมู่บ้าน ขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา ๕ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอน เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งของหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการขุดลอกสระหนองบัว และสระห้วยลอก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และบ่อเลี้ยงปลาของชุมชนให้มีความสามารถในการกักมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชน จึงเห็นสมควรให้เพิ่มเติมแผนตามที่ชุมชนขอมา เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาของชุมชน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้พิจารณาเห็นชอบครับ

นายสกล เกียรติมีแสง ส.อบต. ม.๗ - เรียนท่านประธานสภา อบต.ปอน และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เนื่องจากหมู่บ้านได้พิจารณาแผนชุมชนพบว่า ยังไม่มีโครงการขุดลอกสระหนองบัว ซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และมีความตื้นเขินจากตระกอนดิน ทำให้ปริมาณน้ำในสระน้อยลง จึงเห็นควรเพิ่มเติมแผนงาน โครงการดังกล่าว

นายสีไท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ - ของบ้านใหม่ เป็นเหมือนบ้านป่าเปื่อยครับ ขอเพิ่มเติมแผนครับ

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างลานจอดรถหน้าห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายอธิศพัฒน์ เสดมณเทียร นายก อบต.ปอน - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จากสภา ฯ และได้ประกาศใช้ ตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น อบต.ปอน จะดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ปรากฏในหน้า๑๒/๕๙ เป็น เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำ ได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อมาพิจารณาวัตถุประสงค์ที่มุ่งจะใช้ช่วยในการดับเพลิง ในพื้นที่ที่รถน้ำไม่สามารถเข้าถึง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้

จาก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำ ได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท เป็น เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท

เปลี่ยน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (๑) จาก เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า เป็น เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ ม.ม.) เป็น ขนาด ๓ นิ้ว (๘๐ ม.ม.)

และ เปลี่ยน จาก - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็น นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอนทุกท่านได้พิจารณา อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ตามที่นำเรียนนี้

นายเมือง อินปัญญา ส.อบต.ม. - ผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ตามที่ท่านนายก ฯ เสนอ เนื่องจาก ประชาชนบ้านน้ำเลียงส่วนใหญ่ ตั้งบ้านบนพื้นที่สูง ถนนแคบ ลาดชันสูง รถบรรทุกน้ำของ อบต.ปอน มีความเสี่ยงสูงในการขึ้นไปส่งน้ำ หรือดับเพลิงบริเวณดังกล่าว รวมทั้งหมู่บ้านหลายแหล่ง มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อการป้องกันอัคคีภัยไว้ หากเป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถใช้ได้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ด้วย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างกว่า

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ เป็นแบบจุ่ม ตามเสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๖ การขอโอนเงินงบประมาณ งานบ้านงานครัว เพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการครุภัณฑ์ สำนักงาน ได้แก่ แก้อีทำงาน ระดับ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ตัว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญ ท่านนายก ฯ ครับ

นายอธิศพัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอนได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งานบริหารงานคลัง เป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ปรากฏในหน้า ๑๘/๕๙ นั้น ต่อมาเมื่อมีการพัสดุ ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ปอน รวมทั้งได้รับแจ้งว่า แก้อีนักทรัพยากรบุคคล และนายช่างโยธา ชำรุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาวัสดุสำนักงาน ดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ อบต.ปอน จึงได้พิจารณางบประมาณในส่วนที่สามารถบริหารจัดการได้ในวงเงินที่มีจำกัด และเห็นควรขอใช้งบประมาณ งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับใช้ จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อีทำงาน ระดับ ๓ - ๕ ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภา อบต.ปอน จัดหาครุภัณฑ์ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการอนุมัติ ตั้งจ่ายครุภัณฑ์ แก้อีทำงาน ครับ

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็น
ครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อื้อทำงาน จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นวงเงิน จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท ตาม
เสนอ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๗ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายอิศพัฒน์ เรตมณเทียร นายก อบต.ปอน - ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนา
วรชตติยราชนาารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีการดำเนินงานฉีดวัคซีนสัตว์
เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดคนมากที่สุด จึงมีโอกาสนำโรคพิษสุนัขบ้ามาติดต่อกับคน
ได้ง่ายหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้อง
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระปณิธาน กระทรวงมหาดไทย จึงเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการออกข้อบัญญัติเพื่อการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จึงได้กำหนดให้แต่ละท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์การบริหารส่วนตำบลปอนจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
และปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.ปอนทุกท่านได้เห็นชอบ ก่อนนำเสนอขอ
ความเห็นชอบจากนายอำเภอทุ่งช้าง และประกาศใช้ในตำบลปอน รายละเอียดตามเอกสารที่นำเรียนทุกท่าน
และขอแนะนำเสนอเป็นรายมาตราตามเอกสาร ให้ท่านได้พิจารณา

○ นายก อบต.ปอน นำเสนอตามเอกสาร ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงและปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใด จะซักถามเพิ่มเติม หรือไม่

นายเมือง อินปัญญา ส.อบต.ม.๑ - เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นช่วงที่ อบต.ปอน ออกสัญจรตามหมู่บ้าน ที่
จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพิ่มเติม และปรับปรุงแผนงานโครงการ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งไปยังชุมชนทุก
แห่งเรียบร้อยแล้ว ผมขอเสนอว่า ในการออก อบต.สัญจรครั้งนี้ ให้นำเรื่องข้อบัญญัตินี้ เสนอเวทีประชาคม เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงข้อบัญญัติ ก่อนนำมาพิจารณา ร่วมกันในการประชุมสมัยที่ ๒ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครับ

นายสีเท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ - ผมเห็นด้วยกับ ส.อบต. เมือง ครับ เลื่อนไปสมัยที่ ๒ ขอผู้เห็นชอบรับรองครับ

- นายเพชร อังคำ ส.อบต. ม.๒ และ นายปิ่ง หอมดอก ส.อบต. ม.๔ เป็นผู้รับรอง

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ผมขอมติที่ประชุม ในการเลื่อนการพิจารณา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอน
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพิจารณาในสมัยที่ ๒/๒๕๖๓

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง ให้การเลื่อนการพิจารณา ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพิจารณาในสมัย
ที่ ๒/๒๕๖๓

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ข้อ ๔.๘ ที่พักสงฆ์พระบาทลอยเคราะห์ บ้านน้ำเลียง ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน
ราชการเพื่อสร้างวัด ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายอริศพัฒน์ เรศมณเทียร นายก อบต.ปอน – ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้รับแจ้งจากที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ บ้านน้ำเลียง ขอความอนุเคราะห์เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดของที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ (บ้านน้ำเลียง) ตามที่นายชำนาญ สุกใส อดีต

ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำเลียง ปัจจุบันเป็นไวยาวัจกรที่พัทสงฆ์บ้านน้ำเลียง ได้แจ้งว่า ที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ (บ้านน้ำเลียง) ได้ตั้งขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ ๑ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยได้สร้างเสนาสนะ เช่น วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอฉันน้ำ พร้อมทั้งมีพระสงฆ์สามเณรมาประจำตลอดปี มีประชาชนให้การสนับสนุน เป็นสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนา และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธของประชาชน บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ ๒ บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ และประชาชนหมู่บ้านข้างเคียงในตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง และตำบลห้วยโก้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จึงเห็นขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้ที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ (บ้านน้ำเลียง) ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอใช้ที่ดินราชการ เพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ต่อไป

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ บ้านน้ำเลียง เป็นสถานที่ที่ประชาชนตำบลปอน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน สายเหนือของเรา ได้ใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานด้านพุทธศาสนามานานแล้ว แต่ยังคงติดขัดเรื่องการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงยังไม่สามารถยกฐานะเป็นวัดที่ถูกต้องได้ จึงได้ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด อีกครั้งหนึ่ง สมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด ของที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ (บ้านน้ำเลียง) ครบ

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ ๑๔ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง ประธานสภา ฯ งดออกเสียง เห็นชอบให้ที่พัทสงฆ์พระบาทลวยเคราะห์ (บ้านน้ำเลียง) ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การเลือกคัดสรรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปอน

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๑ การเลือกคัดสรรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปอน ขอเชิญ ปลัดศรีบัวนางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ ปลัด อบต. - เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการตามหมวด ๓ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เลือกคัดสรรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น โดยให้รับสมัคร ระหว่างในวันที่ อบต.ปอน ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนที่กำหนด อบต.ปอน มีคณะกรรมการได้ จำนวน ๓ คน ประกอบไปด้วย (๑) บุคคลที่เป็นข้าราชการภายในอำเภอทุ่งช้าง ๑ - ๒ คน (๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต อบต.ปอน ๑ - ๒ คน ในช่วง ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้มาสมัคร และมี

คุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๑ ราย คือ นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.ปอน จึงได้ทราบอีก ๒ ราย ได้แก่ ๑. นายสมเกียรติ สิทธิยศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เป็นข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอทุ่งช้าง และเขต อบต.ปอน ๒. นางนิรัชกร ท้าวอาจ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน เป็นข้าราชการที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอทุ่งช้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้รวบรวมเอกสารส่งให้ กกต.จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อต่อไป ส่วนกำหนดการเลือกตั้งใหม่ ยังไม่ได้กำหนด จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๒ คทช. เชิญท่านปลัด

นางสาวสุภาณี ศรีใหญ่ – ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน จึงได้ตรา พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมุ่งหวังให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่าง จำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (พ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ซึ่งตำบล ปอนได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้น ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต คือ ยังดำเนินการข้อมูลรายแปลงไม่ครบถ้วน นอกจากนั้นในจังหวัดน่าน มีหน่วยงานร่วมภาครัฐและเอกชน ที่รัฐบาลได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ระดับจังหวัดในการดำเนินการ ภายใต้โครงการ น่านแซนด์บ্ল็อก โดยมีคุณบัณฑูร ลำซ่า เป็นประธาน ภาคเอกชน ได้นำเสนอข้อมูลให้ท่านนายกรัชมณฑริทราบ ในคราวที่มาตรวจราชการที่จังหวัดน่าน ดังนั้น จังหวัด น่าน จึงกำหนดเป้าหมายที่จะให้ทุกพื้นที่ที่ประชาชนมีปัญหาที่ทำกินอยู่ในที่ดินของราชการ (ที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ) ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ให้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. คทช. นี้ หรือ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย มูลนิธิริรักษ์ไทย ภายใต้โครงการน่านแซนด์บ্ল็อก จะจ้างเจ้าหน้าที่มา จัดทำแผนที่รายแปลงให้ อำเภอละ ๑ คน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่ง ช้าง ซึ่งได้แจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการทำรูปแปลง ตรวจสอบข้อมูลตามแนวทาง คทช. คือ ครอบครองได้ราย ละไม่เกิน ๒๐ ไร่ และผู้มีสิทธิครอบครองต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป) ในเขตอำเภอทุ่งช้าง ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอจังหวัด และกรมต่อไป และในพื้นที่ตำบลปอนจะดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นพื้นที่แรกของอำเภอ จึงขอเรียนทุกท่านได้ช่วยชี้แจง และชวนเหลือ ประชาชนในพื้นที่ให้ดำเนินการตรวจสอบ แบ่งแยกแปลงตามแนวทางดังกล่าว และแจ้งหน่วยป้องกันและ พัฒนาป่าไม้ทุ่งช้างตามกำหนด โดยไม่ตกหล่น รวมทั้งในช่วง อบต.สัตยูจร ในเดือนนี้ อบต.ปอน ได้เชิญหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ของหน่วย ฯ ร่วมออกชี้แจงแก่ประชาชนด้วย

นายสุพงศ์ ขะจาย รองนายก ฯ - แผนงานการดำเนินงานของน่านแซนด์บ็อก ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นช่วงดำเนินการ เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ปี ๒๕๖๔ จะนำข้อมูลไปเสนอหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อระดมทุนมา ช่วงเหลือให้ประชาชนสามารถดำเนินการทำมาหากิน ที่พึงพาให้มีป่า ประมาณ ๗๐% และในปีนี้มีพื้นที่นาร่อง ๒ พื้นที่ ๒ รูปแบบ คือ ตำบลนาไร่หลวง พื้นที่ในลักษณะชนบทพื้นที่สูงคล้ายปอน และตำบลเมืองจิ่ง ในรูปแบบ พื้นที่ใกล้เมือง และมีการนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรในหลากหลายรูปแบบ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๓ การอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงาน ปี ๒๕๖๓ เชิญท่านหัวหน้า สำนักงานปลัด

นางสาวพิมพ์กานต์ ปรีงการ ทน.สป. - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณด้านนี้ไว้ และจากการประสานงานทั้งในสำนักงาน อบต. สมาชิกสภา ฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะดูงานด้านการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งมีข้อมูลว่า จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี มีการดำเนินงานดังกล่าวค่อนข้างครบถ้วน จึงได้ประสานงานและกำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดได้แจ้งให้ทราบแล้ว จึงเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๔ ช่วง ๖๐ วัน งดเผาวัชพืช ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญนายก อบต.ปอน ครับ

นายอริศพัฒน์ เรศมณเฑียร - ด้วยอำเภอทุ่งช้าง ได้แจ้งช่วง ๖๐ วัน งดเผาวัชพืช ประจำปี ๒๕๖๓ คือระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่งดเผาอย่างเด็ดขาด หากยังฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย จึงเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบและช่วยแจ้งประชาชนด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๕ การอบรม ชรบ. และแกนนำหมู่บ้าน โดย ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ กองกำลังผาเมือง เชิญปลัด ครับ

นายอริศพัฒน์ เรศมณเฑียร - ด้วยกองกำลังผาเมือง จังหวัดน่าน ได้มีการสับเปลี่ยนกำลังพล ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา มวลชนสัมพันธ์ เขตพื้นที่ชายแดน หน่วยประจำบ้านงอบ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ตำบลปอน ได้ประสานงานและขอใช้ห้องประชุม อบต.ปอน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่ของตำบลปอน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.พร้อมทั้งฝึกใช้อาวุธปืนให้เกิดความปลอดภัย สมาชิก อบต.ท่านใด เป็น ชรบ. ของให้เข้าร่วมรับการฝึกครั้งนี้ และขอเชิญสมาชิก อบต.ท่านอื่น ๆ ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมครั้งนี้

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๖ การทำฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว และการขอรับการสนับสนุน จาก นพค.๓๑ ในการ ขุดบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ

สิบลอก เอกพจน์ ทะกอง – ในช่วงเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูแล้ง และแหล่งน้ำหลายแหล่งในพื้นที่มีความตื้นเขิน ในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยการสนับสนุนจากปกครองอำเภอ เกษตรอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แต่ละหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและระบบท่อจ่ายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงดังกล่าว อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น แหล่งน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งขอด หากไม่มีวิธีการกักเก็บน้ำ อาจทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลปอนเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ อบต.ปอน ขอรับการสนับสนุนในการสร้างฝายใช้ทรายผสมปูนซีเมนต์บรรจุลงในกล่องตาข่าย ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในรูปแบบที่ ๒ ฝายกักเก็บน้ำชั่วคราวโดยใช้กระสอบบรรจุทรายกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำที่ชุมชนใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งที่ชุมชนจะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำที่มีน้ำนำไปใช้ในหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงขอให้ชุมชนได้สำรวจจุดที่จะทำฝายชะลอน้ำ ขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย และชุมชนร่วมกันดำเนินงานต่อไป และขอให้ดำเนินการโดยด่วนก่อนที่น้ำจะแห้งแล้งมากเกินไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๗ การออก อบต.สัญญา เพื่อทบทวนแผน ๕ ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ ครับ

ส.อ.เอกพจน์ ทะกอง – ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญญา ไปทุกหมู่บ้านของตำบลปอน เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชน นำข้อราชการต่าง ๆ ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกดำเนินการ และมีการประชาคมเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมแผนงาน โครงการของแต่ละชุมชนในแผนพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้แจ้งหนังสือไปยังชุมชนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วและขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ปอน ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๘ การเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น-ท้องถิ่น ของสมาชิก อบต.ปอน เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมท้องถิ่น-ท้องถิ่นครั้งที่ผ่านๆมา เนื่องจากการแจ้งประชุมทางไลน์โดยส่วนใหญ่ และบ้างครั้งแจ้งล่วงหน้า ๑ วัน บ้างครั้งแจ้งล่วงหน้าตอนเช้า ประชุมตอนบ่าย ทำให้สมาชิกหลายท่านขาดประชุม และที่ประชุมขอความร่วมมือให้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และขอให้เรากำหนดกติกาภายในกลุ่ม หากขาดประชุมไม่มีเหตุผล จะดำเนินการอย่างไร

นายสีเท จิตอารี ส.อบต. ม.๕ - ผมเสนอให้ปรับครั้งละ ๒๐๐ บาทครับ

ที่ประชุม - เห็นชอบ และมอบหมายให้ รองประธานสภา นายสมศักดิ์ เทพวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ๕.๙ การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมตำบลปอน เชิญ รองปลัด อบต.ปอน ครับ

นายวรจักษ์ กิตติวงศ์ – ตามที่ตำบลปอนได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ยุติธรรมประจำตำบล โดยมีนายกองการบริหารส่วนตำบลปอนเป็นประธาน มีกำนันตำบลปอนเป็นรองประธาน และมีผมเป็นเลขานุการ ซึ่งเคยนำเรียนที่ประชุมไปบ้างแล้ว วันนี้ขอแจ้งบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ (๑) การป้องกันและ

ควบคุมอาชญากรรมในตำบล (๒) การรับเรื่องเรียน (๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (๔) การเยียวยา โดยการประสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ กรณี มีผู้เสียหายในคดีอาญา (๕) การช่วยเหลือให้กำลังโอกาสผู้พ้นโทษ
ที่ประชุม - รับทราบ

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ที่ประชุมยังมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกขอเชิญ

นายสีเท จิตอารี ส.อบต.ม.๕ - จากการที่เราเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้มีการเดินสำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
บวงพวงสันเขา ขณะนี้ไม่ทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน ขอให้ อบต.ปอน ได้ติดตามด้วย

นายอริศพัฒน์ เรศมณเฑียร -รับทราบ และจะติดตามและแจ้งให้ทราบต่อไป

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ที่ประชุมมีเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี

นายพิเชษฐ ก่อเกิด ประธานสภา - ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สุปาณี ศรีใหญ่

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ่) ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปิ่ง หอมดอก

(นายปิ่ง หอมดอก) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ ๔

จารึก ท้าวคาม

(นายจารึก ท้าวคาม) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน หมู่ ๘

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว

พิเชษฐ ก่อเกิด

(นายพิเชษฐ ก่อเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน